

## **PHÁT BIỂU KẾT LUẬN PHIÊN CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU - HĐND HUYỆN KHOÁ XI**

*- Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách quý tham dự kỳ họp;*

*- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân huyện nhà.*

Phiên họp thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ Sáu của HĐND huyện chúng ta đã diễn ra thật sự sôi nổi dân chủ, tập trung và trách nhiệm. Các vị đại biểu đã giữ đúng cam kết của mình đối với cử tri khi ứng cử, đã tiếp nhận và phản ánh những vấn đề mà đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà quan tâm, bức xúc. Trong Phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, cách nhìn nhận, cách đặt vấn đề, tham gia ý kiến thảo luận, tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, đề xuất hướng giải quyết vấn đề hết sức trách nhiệm vì sự phát triển ổn định của địa phương, đồng thời lưu ý, nhắc nhở cho các cơ quan, cá nhân tăng cường hơn nữa trách nhiệm với nhiệm vụ công tác được Đảng và nhân dân giao phó. Về phía UBND huyện và các cơ quan chức năng trong việc giải trình, giải thích, báo cáo tại kỳ họp đã phần nào thể hiện được năng lực và trách nhiệm của mình. Tôi mong muốn và yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đó; những vấn đề, những nội dung mà các đồng chí phát biểu, hứa hẹn, tiếp thu đề nghị Chủ tịch UBND, các thành viên UBND huyện quan tâm tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau kỳ họp và kịp thời báo cáo phản hồi với Thường trực HĐND huyện kết quả giải quyết và báo cáo lại với HĐND và cử tri huyện nhà tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

Về những nội dung thảo luận, chất vấn cụ thể đã được Chủ tọa kỳ họp kết luận, do thời gian nên tôi không nhắc lại nữa, tôi giao Thường trực HĐND huyện có văn bản thông báo sớm để UBND huyện và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Tôi ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết của Đ/c Chủ tịch UBNDTTQVN huyện và Đ/c Chủ tịch UBND huyện và, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai, tôi giao cho Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị và cam kết này.

Phiên họp thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đến đây là kết thúc, xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện, các vị khách mời dự kỳ họp lần thứ Sáu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

